



# จดหมาย

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลเกาะยาว  
[www.Kohyaocity.go.th](http://www.Kohyaocity.go.th)



เทศบาลตำบลเกาะยาว อยู่ห่างทิศใต้ของจังหวัดพังงา ๔๘.๖ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบทางตอนใต้ของตำบลเกาะยาวน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีคลองกาหมายไหลผ่าน มีพื้นที่ ๐.๖๙๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓๕.๙๔ ไร่ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๘๕๗ คน โดยแยกเป็นชาย ๔๒๖ คน แยกเป็นหญิง ๔๓๑ คน



การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### ด้านเศรษฐกิจ

- ๑) กลุ่มอาชีพนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- ๒) กลุ่มอาชีพนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และทุนมาดำเนินการ ทำให้สามารถเพิ่มพูนรายได้
- ๓) สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม
- ๔) สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน





ปีงบประมาณ ๒๕60 เทศบาลตำบลเกาะยาว ได้ผลผลิตหรือสินค้าชุมชน การพัฒนาสินค้าของชุมชน เช่น การจัดฝึกอบรมอาชีพให้คนในชุมชนได้มีการจัดทำและผลิตเป็นสินค้าที่มาจากชุมชน เพื่อจะเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนได้มีการรวมกลุ่มจัดทำสินค้าของชุมชนเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน สินค้าของชุมชนตำบลเกาะยาวน้อย ประกอบด้วยดังนี้



### ๑. ปลาฉิ่งฉ้างตำบลเกาะยาวน้อย

เชื่อว่าทุกท่านคงรู้จักปลาฉิ่งฉ้างเป็นอย่างดี เพราะอาหารพื้นถิ่นหลาย ๆ งาน มักจะมีปลาฉิ่งฉ้างเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น น้ำพริกปลาฉิ่งฉ้าง อาหารรสเด็ดแบบฉบับคนปักษ์ใต้ ใครได้ชิมเป็นต้องร้องซี้ดในรสชาติที่เผ็ดร้อน แต่กลมกล่อมอร่อย จนต้องขอเพิ่มข้าวสวยร้อน ๆ อีกสักจาน เคล็ดไม่ลับสำหรับเมนูหรรษา ๆ ถ้วยนี้ คือปลาฉิ่งฉ้างตากแห้งขนาดพอเหมาะแกะใส่ออก แล้วนำมาคลุกเคล้ากับกะปิขี้ตัง และปรุงรสตามชอบใจ งานต่อมา ก็คือยำมะม่วง ที่เพิ่มความกรุบกรอบของยำรสจัดจ้านด้วยปลาฉิ่งฉ้างทอดกรอบ รวมไปถึงการนำปลาฉิ่งฉ้างตากแห้งไปทานคู่กับขนมจีน แต่ละเมนูที่ไล่เรียงกันมา เรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตบนเกาะสี่เขียวแห่งนี้ทั้งนั้น หรือแค่นำปลาฉิ่งฉ้างไปทอดกรอบ แล้วคลุกกับถั่วลิสงทอด และเกลือป่นนิดหน่อย แค่นี้ก็ได้เมนูเรียกน้ำย่อยสุดอร่อยไว้ทานเล่นยามว่างแล้ว นี่ยังไม่ได้นับรวมถึงผลิตภัณฑ์ปลาฉิ่งฉ้างแปรรูปชนิดต่าง ๆ ที่วางขายในตลาดและร้านขายของฝากที่มีมากมายทั่วเกาะ หากจะให้สาธยายกันต่อ เห็นว่าเนื้อที่บนแผ่นกระดาษตรงนี้ก็คงจะไม่พอ เอาเป็นว่ารู้กันคร่าว ๆ แค่นี้ก่อนแล้วกัน

ในแต่ละวันจะมีแม่ค้า นักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนแวะเวียนมาซื้อหาปลาฉิ่งฉ้างเป็นจำนวนมาก แต่ในบางครั้งสินค้าก็ยังไม่พอจำหน่าย เพราะปลาฉิ่งฉ้างสดในทะเลนั้นมีจำนวนลดน้อยลง แต่ในบางครั้ง ปลาฉิ่งฉ้างตากแห้งของชุมชน ไม่สามารถที่จะขายสินค้าได้เพียงพอ ปัญหาที่มีคือการห้ามเรือลากอวนจับปลา ทำให้ปลาฉิ่งฉ้างขาดตลาดไม่ค่อยมีเพียงพอต่อความต้องการ ในระบบการที่ดีมีความสะอาดไม่ใช่สารเคมีใดๆ ซึ่งปลาสามารถเก็บปลาไว้ได้นานเป็นเดือน ๆ โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น



ร้านจำหน่ายปลาฉิ่งฉ้างอยู่ ๓๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา





## ๒. ผ้าปาเต๊ะพื้นที่ตำบลเกาะยวน้อย

ประวัติความเป็นมา คำว่าปาเต๊ะ เป็นภาษามลายู แผลงกำเนิดของผ้าปาเต๊ะในชวา อินเดีย จีน แต่ละแห่งจะแตกต่างกันเล็กน้อย โดนเฉพาะที่เกาะชวาการทำผ้าปาเต๊ะจะมีเทคนิคการทำที่สูงมาก โดยเฉพาะลวดลาย การย้อมสี ตลอดจนเนื้อผ้าอินโดนีเซียที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผ้าปาเต๊ะชั้นสูง เนื่องจากภาคใต้ ส่วนมากนิยมนำผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่น อันเป็นจุดประกายให้ทางกลุ่มไสนใจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนให้ความนิยมในท้องถิ่น เน้นให้มีลวดลายที่โดดเด่น สะดุดตา และสวยงาม ประณีตต่อผู้พบเห็น วัสดุ สี ลูกบิด วัสดุดิบ ที่เลือกใช้ในงานต้องเป็นวัสดุที่คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ด้วยลวดลายที่บ่งบอกถึงความงามที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนอย่างลงตัว ซึ่งเป็นที่นิยมของสตรีทุกวัย จากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมตัวกันของกลุ่มคนในชุมชนได้นำเสนอโครงสร้างแบบงานที่กลุ่มมีความประสงค์ที่จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยการจัดตั้งกลุ่ม “เกาะยวน้อย” ขึ้น สินค้าของทางกลุ่มจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ เช่น ผ้าถุง ผ้าปาเต๊ะพื้นที่ลาย ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น อัตลักษณ์ / จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าปาเต๊ะพื้นที่สี หรือผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม คือ เป็นงานที่ไม่ซ้ำแบบใครเป็นลักษณะโดยตรง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาขึ้นเดียวในโลกไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ มีความคงทนสวยงาม สามารถทำความสะอาดง่าย โดยการซักมือ หรือเครื่องซักผ้าได้ (เฉพาะผ้าปาเต๊ะหรือผ้าพื้นที่สี) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีความประณีต และคัดสรรอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

ตำบลเกาะยวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งจากการที่มีประชากรเป็นมุสลิมจำนวน ๙๙% ส่วนใหญ่จะใช้วิถีชีวิตตามแบบของศาสนาอิสลาม มีการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันได้นิยมการแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะ ที่ซื้อมาจากตัวเมือง จากการที่ได้รับ ความนิยมของคนในชุมชน ดังนั้น เทศบาลตำบลเกาะยาว จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพื้นที่ผ้าปาเต๊ะ ซึ่งถ้าคนในชุมชนได้มีการฝึกอบรมกลุ่มในชุมชนเพื่อรู้จักวิถี การเพนท์ผ้าปาเต๊ะ หากคนในชุมชนสามารถที่จะรู้วิธีการเพนท์ผ้าปาเต๊ะ ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญสามารถเป็นสินค้าของชุมชน เกิดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน



ร้านที่จำหน่ายผ้าปาเต๊ะอยู่ ๒๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะยวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา



### ๓. ผลิตภัณฑ์หอมตำบลเกาะยวน้อย

เทียนหอม หมายถึงผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จากการนำพาราฟิน และไขผึ้งมาหลอมละลายรวมกัน อาจเติมสีและเติมน้ำมันหอมระเหย นำไปปั้นด้วยมือ หรือหล่อแบบขึ้นรูป หรือกดจากพิมพ์ให้มีรูปทรงตามต้องการอาจประกอบด้วยวัสดุอื่น เพื่อให้ เกิดความสวยงาม เช่น ดอกไม้แห้ง มีไส้เทียนสำหรับจุดไฟ และมีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย เทียนหอมแพนซีเน้นการใช้ประโยชน์และความสวยงาม โดยมีกลิ่นหอม แบบสวย และอาจจะใช้โล่งหรือแมลงได้อีกด้วย ทั้งนี้แล้ว เทียนหอมแพนซี ยังมีการทำเป็นธุรกิจ SME ขนาดย่อม มีการลงทุนที่น้อยกว่า แต่ได้กำไรเยอะ เนื่องจากเป็นงาน handmade ทำให้ผู้คนสนใจในตัวสินค้า เทียนหอมแพนซี หรือ Fancy Aroma Candle นั้น ทำจากส่วนผสมไม่กี่ย่าง ทำง่าย และตกแต่งง่าย โดยใช้ต้นทุนเพียงไม่กี่บาท ก็สามารถประดิษฐ์มันขึ้นมาได้แล้วและสมุนไพรทางธรรมชาติ



### ความเป็นมาที่ชุมชนตำบลเกาะยาวได้ผลิตเทียนหอม

เทศบาลตำบลเกาะยาว มีนโยบายส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเทียนหอมให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชน การทำเทียนหอม ในการผลิตมีการใช้ต้นทุนต่ำ แต่สินค้าที่ผลิตเสร็จจะได้อายุสูง จึงสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่มสตรีและคนในชุมชน จำนวน ๓๐ คน



วางจำหน่ายในชุมชนร้านที่อยู่ ๖๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะยวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา





#### ๔. ผ้าบาติกตำบลเกาะยวน้อย

แม่บ้านตำบลเกาะยวน้อย อำเภอเกาะยว จังหวัดพังงา จำนวน ๑๕ คน ได้รวมกันจัดทำเป็นกลุ่มท่องเที่ยวอาชีพ-เกษตรขึ้นเป็นกลุ่มแรกของจังหวัด เพราะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมากทุกปี ทางกลุ่มจึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น โดยเน้นอาชีพที่มีในท้องถิ่น เช่น การผลิตลอบดักปลาขนาดใหญ่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมผลิตลอบดักปลากับชาวประมงได้ กิจกรรมการกรีดยางพารา และ เส้นทางการทำไร่สวนผสม โดยสมาชิกแต่ละราย จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพานักท่องเที่ยวเข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการเกษตร สร้างความสนุกสนาน และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้ผลิตผ้าบาติกจำหน่าย และสอนให้นักท่องเที่ยวทำเอง เพื่อนำกลับไปเป็นของที่ระลึก ซึ่งผ้าบาติกที่ผลิต จะเลือกใช้ผ้าเลยอง ผ้าไหมอินโด และผ้าป่านมัดสลิ้น โดยนำมาย้อมสีตามความนิยมของผู้บริโภค จากนั้นวาดลวดลายบาติกลงบนผ้า โดยเน้นลายธรรมชาติได้ท่องเที่ยวทะเล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกาะยวน้อย ซึ่งลายผ้าบาติกแต่ละผืน สมาชิกจะต้องอาศัยความชำนาญ และใช้ความประณีต จึงจะได้ผ้าบาติกที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตเป็นผ้านุ่งสำหรับสตรี เสื้อเชิ้ต และ ผ้านวมไหล่จากการรวมกลุ่มกัน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอาชีพการเกษตรในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น



วางจำหน่ายในชุมชนร้านที่อยู่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเขา ตำบลเกาะยวน้อย อำเภอเกาะยว จังหวัดพังงา

คณะผู้บริหาร	: นายพีรยุทธ์ มาตรักษา	นายกเทศมนตรี
	: นายสมศักดิ์ วาหารักษ์	รองนายกเทศมนตรี
	: นายประเสริฐ ศรีเหมาะ	รองนายกเทศมนตรี
	: นายหมาด อุหลิ่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
	: นางวรรณิตร คงแก้ว	เลขานุการนายกเทศมนตรี
กองบรรณาธิการ	: น.ส.สมัย ระเบียบเพลิง รก. ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาล	
ตำบลเกาะยว	โทร : ๐๗๖-๕๙๗-๓๒๔	โทรสาร : ๐๗๖-๕๙๗-๐๙๕ www.kohyaocity.go.th